

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สปก.พม.ครั้งที่ ๕๖๗/๕๗-๖๐  
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๘  
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.



ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยงาน
✓ รว.พม.	๑. จากการดำเนินกิจกรรมให้บริการประชาชน เต็มที่ พม. เพื่อพ้อหลวง ณ บริเวณพื้นที่สนามหลวงโซนใต้ บริเวณตรงข้ามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และได้สิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๖ ก.พ. ๖๐ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกท่านที่ร่วมไปช่วยกิจกรรมดังกล่าว และขอให้ทำหนังสือขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้วย เช่น CP เป็นต้น	✓ ทุกหน่วยงาน
✓	๒. จากการรายงานข่าว/กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ และมีข้อสังเกตว่าปัญหาสังคมที่เริ่มเกิดขึ้นที่บ้าน/ครอบครัว ถ้าขาดแนวทางแก้ปัญหา/ความมั่นคง จะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา	✓ ทุกหน่วยงาน
✓	๓. ภารกิจและการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป ๓.๑ วันอังคารที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น. ประชุมขับเคลื่อนประเด็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง และโครงการบ้านประชารัฐ เช่น บ้านมั่นคง โครงการบ้านผู้สูงอายุ โครงการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ โครงการการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเร่ร่อน คนชายขอบ เป็นต้น และขยายไปยังชุมชนคลองเตย และการเสริมระบบความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนเดิมด้วย โดยทุกหน่วยงานของ พม. ที่มีส่วนรับผิดชอบร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมี หน.ผต. ทำหน้าที่เลขานุการ และการดำเนินการตามแผนที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ควบคู่ไป	กคช./พอช./ ผส./พล
✓	๓.๒ วันพุธที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๐ รว.พม. และคณะ ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัยภาคใต้ และพบปะให้กำลังใจหน่วยงานในสังกัด พม. ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำถึงความเรียบง่าย เหมาะสม ไม่รับของฝาก	✓ ทุกหน่วยงาน
✓	๓.๓ ขอให้ขับเคลื่อนประเด็นการทำงานร่วมกับ กสทช. ในเรื่อง ๑) การจัดบริการ/จัดทำ Sim card สำหรับผู้พิการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโทรศัพท์ และ ๒) การเปิดบริการสายด่วน ๑๓๐๐ ให้โทรได้แบบทั่วโลก ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางการร่วมบูรณาการ และนัดหมายการประชุมต่อไป	สป./พท.
✓	๓.๔ การขับเคลื่อนการเตรียมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้รับบริการ “ทอฝัน by พม.” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ขอให้เตรียมแผนทางการตลาด การจัดจำหน่าย การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย	✓ ทุกหน่วยงาน
✓	๓.๕ การขับเคลื่อนการทำงานของทุกกรมขอให้เป็นไปตามแผน	✓ ทุกหน่วยงาน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/ว ๐๖๒๘ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๐

อินทิมา ชาติสุทธิพิทักษ์

(นางสาวลักขมี ชาติสุทธิพิทักษ์)  
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

๗ ก.พ. ๒๕๖๐

อรุณรัตน์

(นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

เรื่อง รว๐๑๐๑, ชช., ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เพื่อลงนามในคำสั่งให้ปฏิบัติ

อรุณรัตน์  
(นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)

๑๑๖.

๘ ก.พ. ๖๐